

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

Số: 7966/SYT-KHTC

V/v thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế theo Thông tư 02/2017/TT-BYT từ ngày 01/10/2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Giám đốc các cơ sở y tế công lập.

Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Ngày 27/7/2017, Sở Y tế có công văn số 6718/SYT-KHTC hướng dẫn triển khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế theo Thông tư 02/2017/TT-BYT.

Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế như sau:

- Về thời điểm thực hiện: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

- Về mức giá thu: Thực hiện 100% mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BYT.

- Về điều khoản chuyển tiếp: Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BYT và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BYT tiếp tục thực hiện mức giá theo quy định tại Quyết định 17/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

- Về trách nhiệm của cơ sở y tế:

+ Công khai bảng giá dịch vụ bằng bảng mica hoặc bằng bảng điện tử, treo ở nơi nhiều người qua lại và thuận tiện để người bệnh biết.

+ Thông tin cho người bệnh về thời gian thực hiện.

+ Chủ động sử dụng ngân sách được giao và nguồn thu, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để: sửa chữa, cải tạo, mở rộng khoa khám bệnh, mua sắm, bổ sung bàn khám, các bộ dụng cụ khám bệnh, tăng cường và hợp đồng thêm hoặc điều chỉnh nhân lực để tăng số bàn khám, phòng khám không để người bệnh chờ lâu; mua sắm bổ sung bàn ghế, giường, tủ, các trang thiết bị của các buồng bệnh, thay thế các trang thiết bị, cải thiện các điều kiện phục vụ người bệnh, cải tiến khâu thu và thanh toán viện phí để giảm thời gian chờ đợi. Cải tiến khu vực đón tiếp, bố trí nhân viên hướng dẫn người bệnh và người nhà làm các thủ tục khám bệnh, chữa bệnh.

+ Giám đốc số bệnh nhân nằm ghép, phối hợp trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân giữa các bệnh viện. Đổi mới phong cách và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

+ Triển khai tập huấn, phổ biến nội dung Thông tư 02/2017/TT-BYT đến tất cả CBVC, thực hiện việc tính và thu đúng theo giá dịch vụ đã được ban hành, không thu thêm của người bệnh chi phí đã tính trong giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Ban Giám đốc Sở;
 - Lưu: VT, KHTC.
- ĐTL (PTIH-4b)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tấn Bình